

เหยียนโรงไฟฟ้าชุมชนACEUACNERนำทีม

Source - ทันทัน

Wednesday, May 05, 2021, 05:45

ทันทัน- บิ๊กบจ.เหยียนประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน ACE-NER-UAC-GUNKUL- TPCB มีชื่อร่วมชิงเค้ก กฟภ. คาดเกิดเม็ดเงินลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน รัฐฯ 15 กรกฎาคมนี้ ด้าน ACE รัยยื่นเยอะเกิน 10 แห่งชี้มีศักยภาพ ขณะที่ UAC-NER-GUNKUL พร้อมชิงเค้ก

นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดเผยถึงการเปิดให้ยื่นประมูล โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนโรงไฟฟ้าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ขนาด 150 เมกะวัตต์ว่า จากการเปิดให้ยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้า ซึ่งได้มีการเปิดให้จองคิวล่วงหน้าและเลือกวันเวลาผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ 27-30 เมษายนที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ที่ยื่นประมูลจริงเกินกว่า 200 ราย คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนราว 15,000 ล้านบาท โดยโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนับเป็นโครงการที่ดี ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งชุมชน เกษตรกร รวมไปถึงผู้ประกอบการ

ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนจะได้ประโยชน์รับหุ้นบริษัทร้อยละ 10% เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม และรู้สึกว่าเป็นเจ้าของด้วย นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์เพิ่ม จากการที่ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตรตามพันธสัญญา (Contract Farming) เพื่อชัพพลายพืชพลังงาน และยังเป็นตัวเลือกให้แก่ชุมชน เปลี่ยนมาปลูกพืชพลังงานให้เกิดความมั่นคงทางรายได้ด้วย ส่วนผู้ประกอบการอย่างบริษัทจดทะเบียนก็มีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ในอนาคต

สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 150 เมกะวัตต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล 75 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 75 เมกะวัตต์ โดยจะประกาศผู้ผ่านคัดเลือกเทคนิค 21 พฤษภาคมนี้ และจะพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา และเสนอ กฟภ. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมชิงโรงไฟฟ้าชุมชนครั้งนี้ประกอบด้วย ACE EGCO UAC GUNKUL TPCB STI

ACE จัดเต็ม

นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการบริหาร บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ระบุว่า บริษัทได้เข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนจำนวนมากกว่า 10 แห่ง โดยมั่นใจว่าประสบการณ์และประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของบริษัท จะทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งผลงานที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลในหลายพื้นที่ และมีอัตราการทำกำไรที่ดี นอกจากนี้ยังมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเชื่อว่าข้อเสนอของบริษัทจะเป็นข้อเสนอที่ดี เกิดประโยชน์กับชุมชนสูงสุด ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก รวมไปถึงการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

UAC-NER-GUNKUL พร้อม

สำหรับนายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ได้มีการยื่นข้อเสนอประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนไปทั้งสิ้นจำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตแต่ละ 3 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 18 เมกะวัตต์ ซึ่งมีความพร้อมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานจากก๊าซชีวภาพมากกว่า 10 ปี และยังมีโรงไฟฟ้าต้นแบบอยู่ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวนำร่องเชื่อว่าจะได้รับการคัดเลือก คาดใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

ขณะที่นายชวิทย์ จิงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า การประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ตั้งแต่วันแรกเปิดให้ประมูล 27 เมษายน

2564 โดยได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน คาดว่าจะได้รับอย่างน้อย 1 โครงการ

และนายพงษ์สกร ดำเนิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานธุรกิจพลังงาน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่าบริษัทได้มีการยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนไปแล้ว 2 แห่ง กำลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ เป็นพลังงานประเภทชีวมวล ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษัทก็มีความพร้อมในทุกด้านมีประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงไฟฟ้ามายาวนานเชื่อว่าจะได้รับการคัดเลือกให้ผ่านคุณสมบัติทั้งทางด้านเทคนิคและด้านราคา

บรรยายได้ภาพ

เสกสรร เสริมพงศ์

ที่มา: นสพ.ทันหุ้น ฉบับวันที่ 5 พ.ค. 2564

ที่มา: นสพ.ทันหุ้น ฉบับวันที่ 5 พ.ค. 2564

Media Value:

ปีที่ 18

ฉบับที่ 4223

หน้า 1(กลาง)

คลิป สีสี่

Circulation 100,000

Column Inch 43.60

Ad Rate 800

Ad Value 34,880

PR Value 104,640